



## ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ กรมบังคับคดี  
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อันเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ได้รับเชื้อ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ปิดสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ หรือสถานที่ที่มีลักษณะแออัด เบียดเสียด ใกล้ชิด สัมผัสกันได้ง่าย ตลอดจนแจ้งจัดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความผาสุก และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนเป็นอย่างมาก

กรมบังคับคดีเป็นสถานที่หนึ่งในการให้บริการประชาชนที่มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก แม้ว่ากรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง กรมบังคับคดีมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชน จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาติดต่อขอรับบริการ ณ กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

๑. กรณีประชาชนที่จะมาติดต่อราชการกรมบังคับคดี เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี หากการติดต่อขอรับบริการดังกล่าวมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิแก่คู่ความในคดี หรือภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาการบังคับคดี กรมบังคับคดีใคร่ขอความร่วมมือให้คู่ความ ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย จดเว้นการเดินทางมาติดต่อราชการและขอรับบริการด้วยตนเอง ณ กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อลดความแออัดของจำนวนประชาชนในการติดต่อขอรับบริการในบริเวณกรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลงและเข้าสู่สภาวะปกติ

๒. กรณีประชาชนที่ประสงค์สอบถามหรือติดตามข้อมูลด้านการบังคับคดี สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๔๘๙ หรือสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๔ หรือติดตาม ตรวจสอบข้อมูลด้านการบังคับคดีผ่านระบบการบริการด้านบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี [www.led.go.th](http://www.led.go.th) หัวข้อระบบบริการประชาชน e-Service ประกอบด้วยแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ระบบลงนัดล่วงหน้าสำนวนคดีแพ่ง แบบแสดง

ความประสงค์...

ความประสงค์ขอวางชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม และระบบสอบถามสถานะคดี หรือแอปพลิเคชันกรมบังคับคดี ได้แก่ LED Property ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี LED Queue ระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้า LED Debt InFo ตรวจสอบข้อมูลการอายัดเงินในคดีแพ่งและยึดหนี้คงเหลือ LED ABC ตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย และ LED Streaming ชมการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี

กรมบังคับคดีมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันประชาชนที่จะมาใช้บริการ ณ กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ให้มีโอกาสได้รับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือและขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางอรรณญา ทองน้ำตะโก)  
อธิบดีกรมบังคับคดี